

NGHỊ QUYẾT

**Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 8 năm 2013)**

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã; báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận, thống nhất của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ Bảy - HĐND thị xã khóa XI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013:

Thực hiện Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 28/12/2012 của HĐND thị xã tại kỳ họp thứ Năm, khóa XI. Trong 6 tháng đầu năm 2013, do ảnh hưởng bởi tình hình lạm phát chung của cả nước và tình hình thời tiết chuyển biến bất lợi đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Song được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, sự lãnh đạo của Thị ủy, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND và đại biểu HĐND thị xã, sự nỗ lực điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các xã, phường ngày càng được phát huy, cùng với sự phấn đấu vượt bậc của cán bộ, nhân dân các dân tộc trong thị xã đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã, đạt được những kết quả nhất định, cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2013 là 7.927,5 ha, đạt 83,1% so với kế hoạch năm và tăng 9,49% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng lương thực thực hiện được 8.285,15 tấn, đạt 99,14% so kế hoạch năm và bằng 99,8% so với cùng kỳ. Trong đó: thóc 7.004 tấn, đạt 99,97% so với kế hoạch năm và tăng 0,68% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 575.590 triệu đồng, đạt 70,87% kế hoạch năm, tăng 0,7% so với cùng kỳ; trong đó: công nghiệp địa phương 65.150 triệu đồng, đạt 83,46% kế hoạch năm và đạt 99% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện là 86.595 triệu đồng, đạt 60,67% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 59,83% kế hoạch thị xã giao và bằng 114,95% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 14.274 triệu đồng, đạt 57,33% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 53,06% so với thị xã giao và bằng 138,98% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề được chú trọng, y tế được củng cố. Công tác xã hội hóa trên một số lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục - thể thao được phát huy. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng cao, tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chế độ cho đối tượng chính sách, người nghèo, người đồng bào DTTS được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững.

Hoạt động của HĐND, UBND từ thị xã đến xã, phường được nâng cao. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, hội nghị được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần tiếp tục chỉ đạo khắc phục đó là:

- Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị; tài nguyên khoáng sản, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư chưa được chặt chẽ.

- Trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao. Công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo của một số cơ quan, đơn vị và xã, phường chưa kịp thời và chưa đúng quy trình.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều bước cải thiện nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Một số kiến nghị liên quan đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của cử tri giải quyết chưa kịp thời.

